
 
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลครน 

สมัยประชมุสามัญประจำป ี  สมัยที ่ 1/2563  
วนัที ่ 12  กมุภาพนัธ ์ 2563  เวลา  09.30  น. เปน็ตน้ไป 

ณ  หอ้งประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นตำบลครน 
-------------------------------------------------------------------------------- 

รายชือ่ผูม้าประชมุ 
 

ลำดับที ่ ชือ่ – สกลุ ตำแหนง่ หมูท่ี ่ ลายมอืชือ่ 
1 นายสามารถ  เพชรเจริญ ประธานสภาฯ  สามารถ  เพชรเจริญ 
2 นายสุวรรณ  บุญกวย รองประธานสภาฯ  สุวรรณ  บุญกวย 
3 นายวรรณะ  คล้ายกองนา เลขานุการสภา อบต.ครน  วรรณะ  คล้ายกองนา 
4 นายประยงค์  หนูเมือง สมาชิกสภา อบต.ครน 1 ประยงค์  หนูเมือง 
5 นายบุญช่วย  ล่องวัด สมาชิกสภา อบต.ครน 3 บุญช่วย  ล่องวัด 
6 นางมัลวดี  ช่วยเต็ม สมาชิกสภา อบต.ครน 4 มัลวดี  ช่วยเต็ม 
7 นางสาวกันยา  เมืองสวี สมาชิกสภา อบต.ครน 4 กันยา  เมืองสวี 
8 นายไพศาล  กุลีช่วย สมาชิกสภา อบต.ครน 6 ไพศาล  กุลีช่วย 
9 นายโสภา  วีระวงศ ์ สมาชิกสภา อบต.ครน 7 โสภา  วีระวงศ์ 

10 นายวิเชียร  วีระกูล สมาชิกสภา อบต.ครน 8 วิเชียร  วีระกูล 
11 นายบันพจน์  จุ้ยละอุ่น สมาชิกสภา อบต.ครน 9 บันพจน์  จุ้ยละอุ่น 
12 นางสมบัติ  หีดชนะ สมาชิกสภา อบต.ครน 9 สมบัติ  หีดชนะ 
13 นายบุญชิน  ศรียาภัย สมาชิกสภา อบต.ครน 11 บุญชิน  ศรียาภัย 
14 นายวัชรินทร์  ยังเจริญ สมาชิกสภา อบต.ครน 12 วัชรินทร์  ยังเจริญ 
15 นายวิเชียร  วชิรศิริ สมาชิกสภา อบต.ครน 12 วิเชียร  วชิรศิริ 
16 นายชิวา  เพชรกระจาย สมาชิกสภา อบต.ครน 13 ชิวา  เพชรกระจาย 
17 นายสมพงษ ์ เปรมประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.ครน 13 สมพงษ ์ เปรมประเสริฐ 
18 นายธรรมรัตน์  สิทธิดำรง สมาชิกสภา อบต.ครน 14 ธรรมรัตน์  สิทธิดำรง 

 
รายชือ่ผูล้าการประชมุ 

1. นายสว่าง  อินทคำ   สมาชิสภา อบต.ครน  หมู่ที่ 10 
 

รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. นางทิวาพร  จันทรอาภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
2. นายวรกร  ทองนาโพธิ์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
3. นายบุญมา  อ้นทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
3. นายพงษ์ศักดิ์  ซั่วเซ่งอ้ิว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน 
4. นางสุรีรัตน์  จามิกรณ์            ปลัดองคก์ารบริหารส่วนตำบล 
5. นายถานันทร์  ไกรทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
6. นางปริยากร  พัฒนาสัก  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นายพงษ์ศักดิ์  เอียดพล  ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

/8. นางสมสุข   รัตนพันธ์ … 
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8. นางสมสุข   รัตนพันธ์   หัวหน้าสำนักงานปลัด 
9. จ่าเอกธีระพงศ์  คมขำ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
10.นายสุชาติ  ล้ำเลิศ   เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 
11.นายอภิสิทธิ์   ซั่วเซ่งอิ้ว  ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ 

 
ระเบยีบวาระที ่ 1  เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
ประธานสภาฯ - สมาชิกลาประชุม  1  ท่าน  คือ  นายสว่าง  อินทคำ  ส.อบต.  หมู่ที่  10 

- วันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายนอกจำนวน 2 ท่านคือ  
1) นายสุชาติ  ล้ำเลิศ     ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดชุมพร  เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลต่อสภา ฯ  เรื่องการนำผลพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่
เป้ าหมาย  จัดที่ ดินทำกิน ในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  (คทช.)  ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของ  คทช.  จังหวัดชุมพร   
2) นายอภิสิทธิ์  ซั่วเซ่งอ้ิว  ซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ำบาดาล  เพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง  บ้านครน หมู่ที่  3 เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลต่อสภา ฯ  เรื่อง การให้ความเห็นชอบรับมอบบ่อ
น้ำบาดาล และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือ
การเกษตรฯ  หมู่ที่  3 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่  2  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ  
2.1  รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลครน สมยัประชมุสามัญ
ประจำป ี สมยัที ่4 /2562  เมือ่วนัที ่15  พฤศจกิายน  2562 

ประธานสภาฯ   -ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมฯทราบ 
เลขานุการสภาฯ - (อ่านรายงานการประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยประชุม

สามัญประจำปี  สมัยที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  2562) 
- รายงานการประชุมมี 4 ระเบียบวาระ 12 หน้า ตามเอกสารมี 11 หน้า
เนื่องจากหน้าที่ 4 ซ้ำกัน 2 หน้า ฝ่ายเลขาฯจะนำไปแก้ไข ส่วนรายละเอียด
ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกคนและ
ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

2.2  รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลครน สมัย
ประชมุวสิามญั  สมัยที ่3 /2562  ครั้งที ่1  เมือ่วนัที ่20  ธนัวาคม  2562 

ประธานสภาฯ   -ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมฯทราบ 
เลขานุการสภาฯ - (อ่านรายงานการประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยประชุม

วิสามัญ  สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  2562) 
/- รายงานการ… 
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- รายงานการประชุมมี 4 ระเบียบวาระ 11 หน้า ส่วนรายละเอียดปรากฏตาม
สำเนารายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกคนและได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

2.3  รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลครน สมัย
ประชมุวสิามญั  สมัยที ่3 /2562  ครั้งที ่2  เมือ่วนัที ่25  ธนัวาคม  2562 

ประธานสภาฯ   -ให้เลขานุการสภาฯอ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมฯทราบ 
เลขานุการสภาฯ - (อ่านรายงานการประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลครน สมัยประชุม

สามัญประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  
2562) 
- รายงานการประชุมมี 4 ระเบียบวาระ 16 หน้า ส่วนรายละเอียดปรากฏตาม
สำเนารายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกคนและได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบยีบวาระที ่3  เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา 

๓.1 กำหนดสมัยประชมุสามญัประจำป ี 2563 
ประธานสภาฯ   - ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  แก้ไข
    เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2556  มาตรา  53  ได้กำหนดว่า  ในปีหนึ่งให้
    มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาฯจะกำหนด  แต่ต้องไม่
    เกิน  4  สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาฯ กำหนด 
ประธานสภาฯ   - ให้ที่ประชุมเสนอว่าในปี  2563  จะกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่
    สมัย  และในแต่ละสมัยจะให้เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่เท่าใด  และมีระยะเวลา     
    กี่วัน  ซึ่งสมัยประชุมสมัยที่  1 ได้กำหนดไว้แล้วในเดือนกุมภาพันธ์  ตั้งแต่วันที่  
    2  เป็นต้นไป  มีกำหนด  15  วัน 
นายสุวรรณ  บุญกวย    - (ส.อบต.หมู่ที่ 14) เสนอว่าในปี  2563  ควรกำหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจำปี  จำนวน  4  สมัย  คือ 
     สมัยที่  2  เดือน  พฤษภาคม 2563 
     สมัยที่  3  เดือน  สิงหาคม 2563 
     สมัยที่  4  เดือน  พฤศจิกายน 2563 
    โดยในทุกสมัยให้เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่  2  เป็นต้นไป  มีกำหนด  15  วัน 
    โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ  นายวัชรินทร์  ยังเจริญ  และนายวิเชียร  วชิรศิริ 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
    - เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  แสดงว่ามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กำหนด
    สมัยประชุม  ประจำปี  2563  เพ่ิมอีก  3  สมัย  คือ 
     สมัยที่  2  เดือน  พฤษภาคม 2563 
     สมัยที่  3  เดือน  สิงหาคม 2563 
     สมัยที่  4  เดือน  พฤศจิกายน 2563 

/โดยทุกสมัย… 



 
หนา้ที ่ 4 

 
    โดยทุกสมัยให้เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่  2  เป็นต้นไป  มีกำหนด  15  วัน 
มตทิี่ประชุม     - เห็นชอบ 
 

      3.2 กำหนดสมัยประชมุสามญัประจำป ี สมยัที ่ 1/2564 
ประธานสภาฯ   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  
    พ.ศ. 2554  ข้อ  21  วรรคแรก  ได้กำหนดให้สภาฯกำหนดวันเริ่มประชุม
    สมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วันไว้ในการ
    ประชุมสมัยแรกของแต่ละปี 
    - ขอให้ที่ประชุมเสนอว่าในปี  2564  จะกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  
    สมัยที่ 1 ในเดือนใด และจะเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่เท่าใด และมีระยะเวลากีว่ัน 
นายสุวรรณ  บุญกวย    - (ส.อบต.หมู่ที่ 14)  เสนอว่าในสมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยที่  1/2564   

ควรประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  และเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป   
มีกำหนด  15  วัน   

    โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือนายบุญช่วย  ล่องวัด  และนายโสภา  วีระวงศ์ 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
    -  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  แสดงว่ามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กำหนด
    สมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยที่  1/2564  ในเดือนกุมภาพันธ์  2564  
    และเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่  2  เป็นต้นไป  มีกำหนด  15  วัน 
มตทิี่ประชุม   - เห็นชอบ 
 

3.3 เรื่องการให้ความเห็นชอบการนำผลการพิจารณาขอบเขตพื้นที่
 เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  ฯลฯ 

ประธานสภาฯ   - ขอให้นายสุชาติ  ล้ำเลิศ     ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดชุมพร  ชี้แจงและให้
ข้อมูลต่อสภา ฯ  เรื่องการนำผลพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมาย  จัดที่ดินทำ
กินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  (คทช.)  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของ  
คทช.  จังหวัดชุมพร  ให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุชาติ  ล้ำเลิศ  - ก่อนอ่ืนขอเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนในเรื่อง  พรบ.ป่าไม้  เกี่ยวกับไม้หวง
    ห้าม  ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์  ก่อนหน้านี้  ไม้สัก  ไม้ยาง  ไม่ว่าขึ้นอยู่ที่ไหน  การ
    ตัดโค่นต้องขออนุญาตกับพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน  ขณะนี้กรมป่าไม้ได้ยกเลิก  
    พรบ.ฉบับดังกล่าวแล้ว  ต่อไปไม้อะไรก็ตามที่อยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ถือว่าเป็น
    ส่วนควบของทรัพย์สิน  เราจะดำเนินการตัดโค่น  แปรรูป  ขาย  หรือนำพาไป
    อย่างหนึ่งอย่างใด  สามารถกระทำได้เลย  ไม่เป็นการผิดกฎหมาย  ตาม
    กฎหมายถือว่าเป็นทรัพย์สินที่พึงมีพึงได้  โดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของ
    ทรัพย์สิน 
    - พ้ืนที่ สปก. ในฐานะเป็นเจ้าของที่ดิน สปก. เดิมทีเป็นพ้ืนที่ป่าสงวน  แต่เมื่อ
    นำพ้ืนที่ดังกล่าวมาปฏิรูปแล้ว  พ้ืนที่ส่วนนั้นถือว่าได้ตัดออกจากป่าสงวน  
    ยกเว้น  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  บางต่างๆ  ที่ไม่สามารถจัดสรรได้  ถึงแม้ว่า  
    ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  บางต่างๆ  จะอยู่ในที่ของท่านก็ตาม  

/เขาก็ตัด... 
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เขาก็ตัดออกจากที่ดินที่ปฏิรูป  ที่ดังกล่าวยังเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  และที่
ชาวบ้านโดนกันมาก  คือ  ที่สปก.  ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มากระทำอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ที่ให้ชาวบ้านต้องเสียทรัพย์  ขอแจ้งทุกท่านว่าพ้ืนที่ สปก. เป็นพ้ืนที่
ปฏิรูปเพ่ือการเกษตร  แล้วสามารถนำเครื่องจักรกลไปปรับสภาพพ้ืนที่ได้  
เพราะว่าเป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร  สมัยนี้แล้วไม่มีใครนำจอบ  เสียม  มีดพร้า  
เข้าไปปรับสภาพพ้ืนที่   แต่มีข้อห้ามว่าท่านห้ามเคลื่อนย้ายดิน  หากจะ
เคลื่อนย้ายดินหรือกระทำการใดๆ  ต้องไปขออนุญาตกับทาง สปก. ให้อนุญาต
เสียก่อน  จึงสามารถดำเนินการได้  โดยไม่ต้องไปจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
และสามารถปรับพ้ืนที่ได้ไม่เกิน  10%  ของพ้ืนที่  เช่น  การขุดลอก  ขุดสระ  
และเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล  ขอฝากทุกท่าน  การเจาะบ่อบาดาลทุกครั้ง  ต้อง
ดำเนินการขอใบอนุญาตก่อน  ค่าขอค่าธรรมเนียม  รวมทั้งค่าใบอนุญาต  รวม
เป็นเงินทั้งหมด  1,020.-  บาท  ชำระเงินได้ที่  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  จังหวัดชุมพร  แต่เงินดังกล่าว  จะโอนมาให้   อบต.เจ้าของ
พ้ืนที่ทั้งหมด  และก่อนที่จะเจาะบ่อ  เมื่อมาขออนุญาตกับทาง อบต.  ต้อง
ดูก่อนว่าผู้เจาะมีใบอนุญาตให้เจาะบ่อบาดาลไหม  เพราะการเจาะบ่อทุกครั้ง  
หลังจากการเจาะบ่อแล้วต้องมีใบวัดปริมาณน้ำ  ทดสอบน้ำ  เพ่ือให้สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ออกใบอนุญาตได้   ถ้าเขาไม่ มี ใบ
ประกอบการ  ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถ
ออกใบอนุญาตให้ได้   ส่วนกรณีที่ เจาะไปแล้ว  เป็นบ่อเถื่อน   สามารถ
ดำเนินการได้  คือ  ต้องเป็นผู้ต้องหาให้เรา  (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  ตามพรบ.น้ำบาดาล  ไม่มีประวัติเสีย  ไม่ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ  คือ  
ให้ ไป ย อ ม รั บ ว่ า ได้ ลั ก ล อ บ เจ าะบ่ อ บ าด าล   แ ล้ ว ท า งส ำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเปรียบเทียบปรับท่าน  ค่าปรับไม่เกิน  
1,000.-  บาท  แล้วบ่อบาดาลก็จะเป็นบ่อที่ถูกต้อง  และเสียค่าธรรมเนียมอีก  
510.- บาท  ค่าธรรมเนียมก็ส่งให้ อบต.พ้ืนที่ทั้งหมด  ยกเว้น  ค่าปรับจะได้
กับเจ้าหน้าที่  50%  แล้วคืนเป็นภาษีมาอีก  50%  ฝากแจ้งด้วยว่า  หากคุณ
เจาะบ่อแล้ว  ไม่ว่าเจาะเมื่อไหร่ก็ตาม  ตอนนี้พรบ.น้ำบาดาลมีโทษจำคุกไม่เกิน  
2  ปี  ปรับไม่เกิน  200,000.-  บาท  หากจะทำให้ถูกต้องก็ต้องพิจารณา
กันเองว่าจะทำกันอย่างไร   

รองปลัด อบต.   - ขอถามเพ่ือเป็นความรู้กับพวกเรา  กรณีการขุดเจาะบ่อบาดาล  ซึ่งได้
    ดำเนินการขุดเจาะไปแล้ว  ไม่ได้ขออนุญาต  ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการอ่ืนมาขุด
    เจาะ  เช่น  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  มาขุดเจาะให้ซึ่งเจ้าของที่ผู้อุทิศที่ดินให้
    ขุดไม่ได้ขออนุญาต  ต้องดำเนินการไปขออนุญาตด้วยหรือไม่ 
นายสุชาติ  ล้ำเลิศ  - เรื่องนี้  ถ้าที่ดินมีเอกสารสิทธิ์  ต้องทำหนังสือมอบแล้วไปขอได้เลย  ที่
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ชั้นที่  4  ศาลากลาง  จังหวัด
    ชุมพร  ต้องไปขอในทุกกรณีที่มีการขุดเจาะบ่อบาดาล  โดยระเบียบนี้มีมานาน
    แล้ว  แต่ส่วนมากชาวบ้านไม่เข้าใจหรือไม่ทราบว่าต้องขออนุญาตก่อน  โดย 

หลักการแล้วน้ำก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง  ที่เราจำเป็นจะต้องใช้  แต่ 
 

/สาเหตุว่า… 
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สาเหตุว่าทำไมเราต้องทำการสำรวจ  เพราะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ต้องทำจุดพิกัดที่ขุดเจาะบ่อบาดาล  เพราะหากในภายหน้าเกิด
ภาวะวิกฤติน้ำ  คือ  น้ำแห้ง  ไทยเป็นประเทศท่ีมีน้ำ มาก  แต่ไม่สามารถเก็บ
น้ำไว้ได้เลย  เก็บไว้ได้ไม่ถึง  5% 

    - เรื่อง คทช. เป็นโครงการที่รัฐสำรวจเพ่ือจัดสรรที่ดินให้กับราษฎร  แต่เป็น
    ที่ดินที่ราษฎรยึดถือครอบครองมาแล้ว  ก่อนปี  พ.ศ. 2557  เพราะตามมติ  
    ครม.  วันที่  20  มิถุนายน  2541  ตามมติ ครม.วังน้ำเขียว  ผู้ใดก็ตามที่บุก
    รุกเข้าไปทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ให้ชะลอการจับกุม  แต่ชาวบ้านเข้าใจ
    ว่าเมื่อแจ้งการครอบครองแล้วไม่ผิดกฎหมาย  แต่จริงๆแล้วเป็นเพียงการชะลอ  
    แต่ชาวบ้านก็ยังถูกรังแกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ต้องเสียทรัพย์   คทช.เป็น
    โครงการที่รัฐบาล  มีความต้องการที่จะนำพ้ืนที่ที่ราษฎรยึดถือครอบครองอยู่
    แล้ว  มาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  มิให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ
    อย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และเมื่อได้รับอนุญาตถูกต้องแล้ว  
    จะได้รับใบอนุญาตเป็นรายแปลง  เช่น  ตำบลครน  มีอยู่  500  แปลง  ก็จะ
    ได้ทั้งหมดใบเดียว  เป็นแปลงรวม  หลายท่านสงสัยว่าของตัวเองจะอยู่ตรงไหน  
    ขอแจ้งว่าจุดนี้  เป็นจุดริเริ่มที่กรมป่าไม้ได้มีการสำรวจ  เมื่อปี  2551  บัญชี
    รายชื่อของตำบลครน  ในท้องที่หมู่ที่  10  เป็นการสำรวจปี  2551  ถึงปี  
    2557  ที่ราษฎรบุกรุกยึดถือครอบครองไว้แล้ว  อยากจะทำให้ถูกต้อง  เมื่อ
    ถูกต้องแล้วหากราษฎรจะขออนุญาตต่างๆ  เช่น  ขอไฟฟ้า  ประปา  บาดาล  
    แม้กระทั่งอบต.เอง  เมื่อพ้ืนที่แปลงนี้ได้รับอนุญาตแล้ว  อบต.จะปรับปรุงถนน
    หนทาง  หรือก่อสร้างสิ่งใด  ก็ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว  เพราะมี
    ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย  แต่การแก้ไขปัญหา  วันนี้ผมมาเรื่องนี้  ของ
    ตำบลครน  จำนวนพ้ืนที่ประมาณ  เนื้อที่  3,464  ไร่  ทั้งหมด  631  แปลง  
    ขอย้ำว่าเป็นแปลงริเริ่ม  ส่วนของผู้ใดที่ยังไม่ได้มีอยู่ในแปลงนี้  ไม่ต้องตกใจ  
    กรมป่าไม้  กรมอุทยานจะทำให้หมด  กรมที่ดินทำให้ท่านหมด  ก่อนหน้านี้
    ท่านเจอหน่วยงานของกรมป่าไม้  สมัยก่อนจะทำอะไรก็ไม่ได้  แม้ครอบครอง
    แล้ว  หากจะทำอะไรก็ต้องมีการเสียทรัพย์  แต่เมื่อเห็นโครงการนี้แล้ว  เรา
    สามารถที่จะดำเนินการได้  ไม่ต้องไปเสียทรัพย์อีก  ซึ่งนายก อบต.ก็ได้เข้า
    ร่วมประชุม คทช.จังหวัดชุมพร  มาวันนี้ผมได้มาชี้แจงแก่สมาชิกทราบ  หากไม่
    เข้าใจหรือมีข้อสงสัยสอบถามได้  และที่ผมมาชี้แจงในวันนี้   เพ่ือขอความ
    เห็นชอบจากสภา อบต.ครน  เรื่องขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้
    ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  (คทช.)  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของคทช. 
    จังหวัดชุมพรว่าสภา อบต. จะเห็นชอบหรือไม่  ส่วนที่ยังไม่ได้เข้าสำรวจหรือทำ
    โครงการนี้  ไม่ว่าป่าสงวนหรือเขตอนุรักษ์  ภาครัฐจะเข้าทำให้ครบ  ซึ่งตอนนี้
    ภาครัฐก็กำลังดำเนินการส่วนที่ยังเหลืออยู่  และเมื่อสำรวจแล้วรัฐก็จะให้
    เอกสารสิทธิ์  คือ เป็นสิทธิ์ทำกินจะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนไม่ได้  คือ  ให้ทำ
    กินในพ้ืนที่ตรงนั้น  
 

/- พ้ืนที่ตำบลครน… 
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- พ้ืนที่ตำบลครน  มีการตัดไม้ยางพารากันมาก  จึงขอฝากบอกทุกท่าน  จะมี
  เจ้าหน้าที่ไม่ว่าตำรวจหรือป่าไม้  ถ้ามาจับกุมผู้ตัดไม้ข้อหาเครื่องเลื่อยไม้ผิดมือ   

คือ กรณีเจ้าของเครื่องเลื่อยให้บุคคลอื่นนำเครื่องเลื่อยไปใช้ ตาม พรบ.เลื่อยโซ่
ยนต์ถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดนำไปใช้  เมื่อให้เขานำไปใช้แล้วให้นำใบอนุญาตของ
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ให้แก่ผู้ที่นำไปใช้ด้วย  เพราะเมื่อให้สำเนาใบอนุญาตให้ใช้
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ไปแล้ว  เวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาจะได้แสดงใบอนุญาตแก่
เจ้าหน้าที่ส่วน พรบ.  ผิดมือไม่มี  ไม่มีข้อหานี้  พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ไม่มีส่วนเรื่อง
ผิดมือ  ไม่มีความผิดเว้นแต่ท่านจะไปขโมยตัดไม้ผู้อ่ืน  หรือตัดไม้ในป่าสงวน
แห่งชาติ  ป่าอนุรักษ์ฯ หากทำถูกต้อง  เจ้าหน้าที่จะเอาเครื่องไปไม่ได้  หาก
เจ้าหน้าที่เอาไปก็ เป็นการลักทรัพย์  เพราะเป็นทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย  
มี  พรบ.คุ้มครองอยู่  ย้ำอีกครั้งเรื่อง พรบ.ผิดมือไม่มี  ซึ่งแต่ก่อนเลื่อยโซ่ยนต์  
จะมีการออกกฎหมายให้ใช้ในเขตตำบล  เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำลาย
ป่า  และใช้ในการกระทำความผิด  แต่ในภาคใต้ไม่เหมือนกัน  เลื่อยโซ่ยนต์ใช้
สำหรับตัดไม้ยางพารา  หรือทำอย่างใดที่ไม่ขัดกับ พรบ.นี้  เพราะหลักแล้วท้าย
กฎกระทรวงระบุว่าการประกอบการหรือดำเนินการใดๆกับ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์  
ต้องไม่ขัดต่อการประกอบอาชีพโดยสุจริตของราษฎร  แต่มีระบุอยู่ว่า  เลื่อยโซ่
ยนต์  ใช้ ในท้องที่อำเภอ  ส่วนมากที่เป็นปัญหาเรื่องอ่ืนไม่ใช่เลื่อยโซ่ยนต์  เช่น  
เรื่องแรงงานต่างด้าว  หรือเรื่องยาเสพติด  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้เรื่องดังกล่าว
ในการเรียกหาผลประโยชน์  ไม่ใช่เรื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 

รองปลัด อบต.   - เรื่องท่ีนำเข้าประชุมสภาฯวันนี้  ขอบเขตเป้าหมายที่จัดที่ดินทำกิน  หรือ   
คทช.จำนวนแปลงเป็นในเขตป่าทุ่งระยะ-นาสัก  จำนวนทั้งหมด  483  ราย  
631  แปลง  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในตำบลทุ่งระยะ  และตำบลนาสักด้วย    
-ผมขอสอบถามว่า ในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน  ที่จะให้
ความเห็นชอบในภาพรวม  โดยท่านจะให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง  3  
แห่ง  รับรองในภาพรวม หรือจะต้องแยกว่าตำบลครน  มีกี่ราย เพราะข้อมูลมี
จำนวนแปลง  แต่ไม่มีการแยกว่าพ้ืนที่แต่ละตำบลกี่ราย  จะให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลครน  รับรองในเขตพ้ืนที่ตำบลครน  หรือว่าเป็นภาพรวม
ทั้งหมด 

นายสุชาติ  ล้ำเลิศ  - อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครน  ก็เห็นชอบเฉพาะ
    ตำบลครน  ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  10  ส่วนหมู่อ่ืนปีนี้งบประมาณของ
    กรมฯไม่มีแล้ว  เพราะได้มาเท่านี้   โครงการนี้เป็นโครงการริเริ่มภาครัฐจะ
    ดำเนินการให้ทั้งหมด  แต่ต้องรอไปก่อน  พ้ืนที่ป่าทุ่งระยะ-นาสัก  ครอบคลุม
    อยู่ทั้งหมด  9  ตำบล  ที่ยังไม่ได้ทำในตอนนี้ก็ขอให้รออีกสักระยะหนึ่ง  ตอนนี้
    เพ่ิงเริ่มที่จะดำเนินโครงการ  คือ  เมื่อทางหน่วยงานของรัฐพยายามรักษาป่า  
    แต่มีชาวบ้านเข้าไปครอบครองทำกิน  เราก็ยอมให้เขาทำกินโดยจะกันป่าส่วนที่
    เหลือไว้  จะมีการปักแนวเขตที่ชัดเจน  ป่าเหลือเท่าไหร่ก็กันไว้ เท่าที่เหลืออยู่  
    พ้ืนที่ใดก็ตามอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติที่ทำกินก่อนปี  2557  เราจะดำเนินการ 

ให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นป่าประเภทใด 
นายวิเชียร  วชิรศิริ  - (ส อบต.ครน  หมู่ที่  12)  ผมขอสอบถาม  ใน 4 ประเด็นคือ 

/1. การจัดสรร... 
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    1. การจัดสรรที่ดิน  ของป่าทุ่งระยะ-นาสัก  ตำบลครน  เป็นกรณีเกี่ยวกับผู้
    ยากไร้ให้ที่ดินทำกินแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์  ใช่หรือไม่ 
    2. การให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  เป็นรายแปลงไม่ใช่รายบุคคลใช่ 

หรือไม่ 
    3. กรณีมีรายที่ตกหล่น  สามารถไปดำเนินการได้ท่ีไหน 
    4. ผู้มีสิทธิ์ในพื้นทีข่องตำบลครน  มีทั้งหมดก่ีราย  กี่แปลง 
นายก อบต.   - ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่ามีการกำหนดเนื้อที่ต่อราย  จำนวนกี่ไร่ 
นายสุชาติ  ล้ำเลิศ  - เราจะให้สิทธิ์ในการทำมาหากิน จะมีเป็นรูปแปลงของแต่ละคนแต่ใบอนุญาต 

เป็นแปลงรวม  (เช่น  458  แปลง  3,700  ไร่  ก็จะออกเป็นแปลงรวม) 
    - ส่วนที่ตกหล่น  ไม่มีรายชื่อ  หรืออาจมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ  ตอนนี้ยังไม่ได้
    ดำเนินการ  ตอนนี้เป็นการริเริ่ม  ต่อไปก็จะดำเนินการให้หมด  ต้องรอในครั้ง 

ต่อไป  หากเข้าทำกินครอบครองก่อนปี  2557 เราจะดำเนินการให้หมด  โดย
แต่ละส่วนงานดูแลแต่ละป่าก็แยกทำงานใน ส่วนป่าที่ดูแลของแต่ละหน่วยงาน  
ดำเนินการไปพร้อมๆกัน  แล้วนำเข้าที่ประชุม  คทช.จังหวัด 

นายสุชาติ  ล้ำเลิศ  - ใครมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมจะสอบถาม  ขอให้สอบถามได้  
ที่ประชุม - ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุมว่า  ท่านใดให้ความเห็นชอบการนำผลพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่

เป้าหมายจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  (คทช.)  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  ของ  คทช.  จังหวัดชุมพร  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม - มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการนำผลพิจารณาขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายจัดที่ดิน
ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล  (คทช.)  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
ของ  คทช.  จังหวัดชุมพร 

 

      3.4 เรือ่งการให้ความเหน็ชอบรบัมอบบอ่นำ้บาดาล  และอปุกรณ์ที่ 
    เกีย่วขอ้งโครงการพฒันาแหลง่น้ำบาดาลเพือ่การเกษตรฯ  หมูท่ี ่ 3 
ประธานสภาฯ - เชิญประธานบริหารระบบประปาบาดาลเพ่ือการเกษตรฯ  หมู่ที่  3  อธิบาย

และชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯรับทราบ   
นายอภิสิทธิ์   ซั่วเซ่งอ้ิว - (ประธานบริหารระบบประปาบาดาลเพ่ือการเกษตรฯ  หมู่ที่  3)   เนื่องจาก

เกษตรกรในพ้ืนที่หมู่ที่  3  ได้รับความเดือดร้อนในฤดูแล้ง  สมาชิกสภา อบต.
ของหมู่ที่  3  ทั้งสองท่านประสานกับ นายก อบต.ครน  เพ่ือของบประมาณ
จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  เขต  6  จังหวัดตรัง ก่อสร้างระบบประปา
บาดาลเพ่ือการเกษตรฯ  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ  ขอนำเรียนว่าเมื่อดำเนินการ
จ่ายน้ำให้กับสมาชิกจำนวน  10  ราย  และจะมีเพ่ิมอีก  2  ราย  รวม  12  
ราย  ในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  80  ไร่  การจ่ายน้ำให้สมาชิกใช้  ณ  วันนี้  6  ราย  
สามารถใช้น้ำได้สมบูรณ์แบบ  จะมีปัญหาอยู่บ้าง  คือ  ระบบผลิตน้ำเพ่ือ
การเกษตร  มีอยู่  2  ระบบ    ระบบที่  1  คือ  ใช้เครื่องยนต์ในการสูบน้ำขึ้น
สู่ถัง  ระบบที่   2  คือ  ใช้พลังงานแสงอาทิตย์   ขณะนี้ ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์)  ไม่สมบูรณ์แบบ  เนื่องจากมีต้นไม้บั ง  และการ
เปลี่ยนองศาของดวงอาทิตย์  หากเม่ือดวงอาทิตย์เปลี่ยนองศากลับมาตรงแผง 

/ก็สามารถ... 
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ก็สามารถใช้งานได้  ส่วนเรื่องคุณภาพน้ำ  ปริมาณน้ำ  ได้มีการเรียกประชุม
สมาชิกผู้ใช้น้ำและเชิญท่านรองปลัด อบต.และผอ.กองช่างเข้าร่วมประชุม  
รวมทั้ง ส.อบต.ทั้งสองท่าน  และได้ไปดูการดำเนินการจ่ายน้ำให้กับสมาชิกได้
ใช้  รองปลัด อบต.ได้บันทึกการประชุมและบันทึกภาพไว้  จึงขอนำเรียนแก่ที่
ประชุมแห่งนี้ว่า  สามารถจ่ายน้ำให้สมาชิกใช้ได้  มีปัญหานิดหน่อย  เกี่ยวกับ
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งแปรผันตามสภาพภูมิอากาศ 

ประธานสภาฯ - เชิญสมาชิกในพื้นที่  หมู่ที่  3  ชี้แจง 
นายวรรณะ  คล้ายกองนา - (เลขานุการสภาฯ)  ประปาบาดาลเพ่ือการเกษตรฯ  หมู่ที่  3  ตอนทำเรื่อง

ขอระบบบาดาลเพ่ือการเกษตรฯ  มีจำนวนราย  9  ราย  เนื้อที่ครบ  80  ไร่  
และเพ่ิมมาอีก  3  ราย  เนื่องจากแนวท่อผ่านและเดือดร้อนเรื่องน้ำ  สมาชิก
ทั้ง  12  ราย  ได้มีการรวมกันซื้อมาตรวัดน้ำกันแล้วบางส่วน  รายที่ยังไม่
พร้อมก็ยังไม่ได้ใช้  หากติดตั้งมาตรวัดน้ำแล้วเสร็จ  ก็สามารถจ่ายน้ำให้ทั้ง  
12  ราย  และก่อนวันเข้าประชุมสภา  ผมได้สอบถามสมาชิกผู้ใช้น้ำบาดาล
เพ่ือการเกษตร  ที่แนวท่อผ่านและใช้น้ำแล้ว  6  ราย  สมาชิกผู้ใช้น้ำบอกว่า  
สามารถใช้น้ำได้อยู่ในเกณฑ์ด ี

นายก อบต. - บ่อบาดาลนี้  เป็นความเดือดร้อนของหมู่ที่  3  ซอยดอนมะพร้าว  หน้าแล้งมี
น้ำน้อย  รถบรรทุกน้ำของ อบต.ต้องไปส่งอยู่ เกือบทุกปี   เมื่อทางกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล  เปิดโอกาสให้ขอได้  จึงได้ดำเนินการทำเรื่องขอไป  และ
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการและเมื่อสร้างเสร็จก็ให้นายบุญมา  อ้นทอง  
รองนายก อบต.  และผอ.กองช่างไปดูว่าจะรับเป็นทรัพย์สินของ อบต.ได้ไหม  
ส่วนเรื่องไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  จะให้อบต.เข้าไปแก้ปัญหาอย่างไร  ก็ให้
ประธานน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตรฯ  แจ้งมาได้ที่รองปลัด อบต.  และเมื่อรับ
แล้วการบริหารจัดการก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประปาน้ำบาดาลเพ่ือ
การเกษตรฯ  หมู่ที่  3  หากมีปัญหาที่คณะกรรมการไม่สามารถดำเนินการได้  
ทาง อบต.ก็จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้  เพราะเป็นหน้าที่ ของ อบต.อยู่แล้ว 

รองปลัด อบต. - การพิจารณารับมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  เป้าหมาย  คือ  
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพ่ือการเกษตร  
ในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง  เป็นน้ำเพ่ือการเกษตรไม่ผ่านระบบกรอง  ตอนไปดูใน
วันประชุมสมาชิกประปาบาดาล  น้ำใส  สามารถนำไปใช้อุปโภคได้บางส่วน  
ส่วนระบบแสงอาทิตย์ที่ใช้ได้ไม่เต็มที่เกิดจากจุดที่ตั้งแผงโซล่าเซลล์  ตอนที่
ก่อสร้างในปี  2561  แผงก็ได้ตั้งองศาตรงกับแสงอาทิตย์  แต่ในบางฤดูดวง
อาทิตย์ได้เปลี่ยนองศาในการขึ้น-การตกตลอด  ตอนก่อสร้างและจุดตั้งแผงโซ
ล่าเซล    สำรวจแล้วอาจมีแสงอาทิตย์เพียงพอ  ตอนนี้มีต้นไม้บางส่วนในที่
ข้างเคียงบังแสงอาทิตย์บ้าง  อีกฤดูหนึ่งอาจใช้ได้ปกติเหมือนเดิม  ในช่วงที่
แสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ  เราก็สามารถใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันในการสูบน้ำขึ้นถัง  
เรื่องระบบของบ่อบาดาลก็สมบูรณ์ไม่มีอะไรเสียหาย  ส่วนระบบท่อที่ต่อไว้กับ
อุปกรณ์ที่ใช้  ก็ครบถ้วนตามรายการที่เขาแนบมา  และน้ำก็แรงดันสูง  ตอนไป
ตรวจก็ได้ถ่ายภาพและลงในไลน์กลุ่มของ อบต.ครน  สมาชิกสามารถย้อนไปดู
ได้ 

/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันทใ์หค้วามเห็นชอบรับมอบบ่อน้ำบาดาลและอุปกรณ์ท่ี 
    เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ  หมู่ที่  3 
 
      3.5 เรือ่งการใหค้วามเหน็ชอบรา่งแผนพฒันาทอ้งถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  
    (ฉบบัเพิ่มเติมโครงการ  ครัง้ที ่ 2)  ของ อบต.ครน 
ประธานสภาฯ   -เชิญนายก อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับเพิ่มเติมโครงการ ครั้งที ่2 ให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต. - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  
ที่ มท.0810.3/ว2931  เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่   15  
พฤษภาคม 2562  นั้น     
-เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร.(ศอญ.จสอ.904 วปร.) ให้ประสานจังหวัด/อำเภอ 
จัดตั้งชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและ
เทศบาลตำบล  อย่างน้อย  50  คนต่อแห่ง เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/
องค์ประกอบโครงสร้าง  การสั่งการ  แผนผัง / เครือข่ายการติดต่อสื่อสารและ
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่
ได้รับมอบหมาย  
-อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.
2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิม เติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เพิ่มเติม
แผนงาน/โครงการ  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ต่อไป   จึงนำเข้าสู่สภาฯ เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ   
ส่วนรายละเอียดในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
เพ่ิมเติมโครงการครั้งที่ 2 ในส่วนของรายละเอียดขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ชี้แจง 
 

/นักวิเคราะห์... 
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ตามท่ีท่านนายกได้นำเรียนหลักการและเหตุผลในการเพิ่มเติมโครงการ 

ให้สภาฯทราบแล้วนนั้น ซึ่งประเด็นหลักที่ต้องมีการเพ่ิมเติมคือโครงการที่จะ
ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) โดยมีงบประมาณที่พร้อมจะดำเนินการ   ซึ่งโครงการพัฒนาที่ต้อง
บรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม
โครงการ ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้สมาชิกสภาทุกท่าน
แล้วดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1) แผนงานรักษาความสงบภายใน   
ปี ๒๕๖3 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 100,๐๐๐  บาท 
รวมทั้งหมด   ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ   งบประมาณ  
100,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ   - ขอให้สมาชิกสภาฯได้อภิปราย 
ที่ประชุม   -ไม่มีผู้อภิปราย    
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้อภิปราย  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  
    (ฉบับเพิ่มเติมโครงการ  ครั้งที่  2)  ของ อบต.ครน 
 

ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่งอืน่ๆ 
      4.1 เรือ่งรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ.
    2561 - 2565)  ปีงบประมาณ  2562 
ประธานสภา   - เชิญนายก อบต. ชี้แจงหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต. -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ข้อ ๒๙ และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๑๓ 
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
-สำหรับรายละเอียดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ครั้งที่ ๒ ขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงให้
ที่ประชุมทราบ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ - รายละเอียดรายงานและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ครน  
(พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับนี้  ประจำปีงบประมาณ  2562  เป็นผลการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณที่แล้ว  ที่อบต.ได้ใช้จ่ายงบประมาณไป  และได้
ดำเนินการโครงการต่างๆ 

/- สำหรับรายงาน… 
 



หนา้ที ่ 12 
 

 - สำหรับรายงานฉบับนี้  มีส่วนประกอบทั้งหมด  4  ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนที่  1  
เป็นบทนำ  ส่วนที่  2  เป็นการติดตามและประเมินผล  ส่วนที่  3  เป็นผลการ
วิเคราะห์การติดตามและประเมินผล  และส่วนที่  4  เป็นสรุปผลข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ   

 - เอกสารตามที่ได้แจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว  สำหรับรายละเอียดที่
สำคัญของรายงานฉบับนี้  ขอให้สมาชิกสภาฯไปดูตามเอกสารในหน้าที่  16  
จะเป็นผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  ข้อ  1  จะเป็นสรุปโครงการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ที่ อบต. ครน  ได้ดำเนินการ   

 1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ดำเนินการจำนวน  25  โครงการ   
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ  25  โครงการ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย  ได้ดำเนินการทั้งสิ้น  3  โครงการ 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเมืองการ

ปกครอง  ได้ดำเนินการ  จำนวน  7  โครงการ 
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  ฯลฯ  ได้ดำเนินการ  

จำนวน  1  โครงการ    
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  ได้ดำเนินการ  จำนวน  1  โครงการ    
 7.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม  ได้ดำเนินโครงการทั้งสิ้น  จำนวน  5  โครงการ  
 สรุป  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2562  ทั้งสิ้น  

190  โครงการ  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ  2562  
ทั้งสิ้น  67  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  35.26  ซึ่งไม่ถึงร้อยละ  50  ในการ
ประเมินผลแผนยังตกอยู่  ต้องได้ร้อยละ  50  ถึงจะผ่าน   

 ส่วนประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ   อบต.ตั้งงบประมาณประจำปี
งบประมาณ  2562  ตั้งไว้รายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  
58,363,761.08  บาท  จ่ายจริง  47,722,936.29  บาท  คิดเป็นร้อยละ  
81.77  ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ทั้งหมด 

 - ตามเอกสารในหน้าที่  17  เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ครน  ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไว้  มี
ทั้งหมด  3  ข้อด้วยกัน 

 1.  อบต.ครน  ควรส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ อย่างจริงจัง  
และการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในตำบล 

 2.  อบต.ครน  ควรออกกฎระเบียบห้ามตัดต้นไม้ในป่าชุมชนและมาตรการใน
การดูแลป่าชุมชน 

 3.  อบต.ครน  ควรให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ  ให้นักเรียน  เยาวชน  
ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะท่ีถูกต้องและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง 

 
/-  สำหรับการประเมิน… 
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 -  สำหรับการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ อบต.ครน  อยู่ในเอกสาร
หน้าที่  11  รายละเอียดจะไม่ต่อเนื่องเพราเป็นรายละเอียดที่กรมส่งเสริมฯเพ่ิง
กำหนดมาใหม่  ในหน้าที่  11  เป็นผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ  
อบต.ครน ในภาพรวมของปี 62 ที่ให้ ส.อบต. ไปสำรวจความพึงพอใจในแต่ละ
หมู่บ้าน  มี  9  หัวข้อ 

 -  และประเมินความพึงพอใจในด้านยุทธศาสตร์  ซึ่งมีทั้งหมด  7  ด้าน  
คะแนนเต็ม  10 คะแนนเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ  7 .5 – 8.00  จากคะแนนเต็ม  
10  คะแนน 

 -  สำหรับรายละเอียดจำนวนโครงการที่เราได้ดำเนินการ  ใช้งบประมาณ
เท่าไหร่  ดำเนินการแล้วเสร็จหรืองบมาจากไหนบ้าง  ได้แนบเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าของปี  2562  นี้  ไว้ในภาคผนวก  ด้านท้ายเอกสาร  ถ้าท่าน
สมาชิกสภาฯสนใจ  ก็ศึกษาในภาคผนวกได้ 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้าง 
ที่ประชุม - ไม่มีผู้สอบถาม  ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
 

      4.2 เรือ่งรายงานผลการจดักจิกรรมประเพณลีอยกระทงวดัน้ำฉา  ป ี2562 
ประธานสภาฯ - เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 
นางสมสุข  รัตนพันธุ์ -  (หัวหน้าสำนักปลัด) สรุปรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย  จัดงานประเพณีลอย

กระทงวัดน้ำฉา ประจำปี  พ.ศ. 2562 งบประมาณที่ตั้งไว้ 139,540.-  บาท   
 -  จากงบประมาณท่ีตั้งไว้  มีงบประมาณคงเหลือ  4,000.-  บาท  ยอดใช้จ่าย

จริง  135,540.-  บาท  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกฯ
พร้อมหนังสือเชิญประชุม) 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้าง 
ที่ประชุม - ไม่มีผู้สอบถาม  ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
 

      4.3 เรือ่งรายงานผลการจดักจิกรรมวนัเดก็แหง่ชาต ิ ป ี2563 
ประธานสภาฯ - เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 
นางสมสุข  รัตนพันธุ์ -  (หัวหน้าสำนักปลัด)  รายการสรุปค่าใช้จ่ายของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    

พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่   11  มกราคม  2563  งบประมาณที่ตั้ งไว้   
115,000.-  บาท  ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       20,000  บาท 
2) ค่าของขวัญตอบแทนชุดการแสดง  21,000  บาท 
3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่    6,115  บาท 
4) ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง     3,000  บาท  
5) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์      2,400  บาท 
6) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ชิงรางวัล   3,237  บาท 
7) ค่าของรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน28,440  บาท 
8) ค่าเข่าเต็นท์และเก้าอ้ีฯลฯ       13,500  บาท 
สรุปค่าใช้จ่าย  เบิกจ่ายจริง  97 ,692.-  บาท  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ  
17,308.-  บาท  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกฯพร้อม
หนังสือเชิญประชุม) 

  /ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้าง 
ที่ประชุม - ไม่มีผู้สอบถาม  ถือว่าที่ประชุมรับทราบ 
 

      4.4 เรือ่งการเตรยีมความพรอ้มรบัเสดจ็สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจา้ฯ 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญนายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด 
นายก อบต. -  จากการเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับเสด็จองค์สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
กับหน่วยงานและส่วนราชการจังหวัดชุมพร  2  ครั้ง  ครั้งแรกที่วัดพระธาตุสวี  
และครั้งที่  2  เมื่อวานนี้  ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร  ได้รับมอบหมายภารกิจ
ในการเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่ตำบลครน  ซึ่งหมายกำหนดการครั้งแรก
เฮลิคอปเตอร์  จะมาลงที่สนามโรงเรียนครนพิทยาคม  แต่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ลงที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี  แต่หมายกำหนดการยังไม่แน่นอน  
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ซึ่งส่วนล่วงหน้าในพระองค์ได้มาสำรวจทั้ง  2  ที่  
ซึ่งร่างหมายกำหนดการฯมีดังนี้  พระองค์จะเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ มาลงที่
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสวี  เวลา  09.30  น.  และเสด็จไปวัด
พระบรมธาตุสวี  โดยรถยนต์พระที่นั่ง  ใช้เวลาที่วัดพระบรมธาตุสวี  ประมาณ  
2 - 3  ชั่วโมง  เสร็จจากวัดพระบรมธาตุสวี  จะเสด็จมาที่ว่าการอำเภอสวี  
เสวยพระกระยาหารกลางวันที่ห้องนายอำเภอ  เสร็จจากท่ีว่าการอำเภอสวีแล้ว  
จะเสด็จฯไปที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี   โดยรถยนต์
พระที่นั่ง  ซึ่งตลอดทั้งสองข้างทางต้องประดับธง  นี่คือภารกิจแรกของ   
อบต.ครน  และนายกได้ประสานกับทางโรงเรียนที่รถพระที่นั่งผ่าน  ให้จัดพระ
บรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ    ประกอบด้วยโรงเรียน
บ้านคู  โรงเรียนครนพิทยาคม    โรงเรียนบ้านน้ำฉาก็มาจัดที่สามแยกน้ำฉา  
และโรงเรียนบ้านเขาล้าน  โดยที่หน้า อบต. ครน  ก็จะจัดอีก  1  จุด  และจะ
ขอบริเวณหน้าศูนย์หมู่บ้านของ  หมู่ที่   5  โดยจะมาถึงที่โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคีเวลาประมาณบ่ายโมง  แต่เราก็ต้องเตรียม
ความพร้อมตั้งแต่ช่วงเช้า  โดยจะมีคนไข้ที่จะนำมาถวายให้พระองค์ทรงพระ
เมตตาดูแลเป็นกรณีพิเศษหลายราย ซึ่งได้ประสานมาแล้ว  และถ้ามีคนไข้อีกก็
ให้ไปที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคีเลย  โดยมาพร้อมกันที่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี  ประมาณ  09.00  น.  จะมี
แพทย์จากสาธารณสุขชุดหนึ่งมาคัดกรอง  แล้วแพทย์ส่วนพระองค์กลั่นกรอง
อีกทีหนึ่งว่าเหมาะสมหรือไม่  ที่จะถวายให้เป็นคนไข้ในพระองค์  ตอนนี้ก็มีของ
หมู่ที่  4  และหมู่ที่  9  และในส่วนของ อบต.ครน  ต้องมีการเตรียมพ้ืนที่กัน
มาก  โดยมีทางหลวงชนบท  เอาเครื่องจักรมาดำเนินการให้  โดยทางอบต.ต้อง
จัดหาวัสดุให้  ซึ่งถนนสายนี้  อบต.ได้รับโอนมาแล้ว  หน้าที่หลักจึงต้องตกเป็น
อบต.ที่เป็นผู้ดำเนินการ  ก็ต้องขอความร่วมมือจาก ส.อบต.  ช่วยหาคนในพ้ืนที่
มาร่วมมือกันกับคนของทางหลวงชนบท ในการซ่อมแซมถนนที่รถยนต์พระท่ีนั่ง
เสด็จฯผ่าน  ซึ่งวันที่รถยนต์พระที่นั่งเสด็จผ่านหลุมจะต้องไม่มี  และจะมีรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรจะมาตรวจงานประชุมเตรียมความพร้อมเป็นระยะๆ  
และขอความร่วมมือจาก ส.อบต.ทุกท่านมาช่วยเตรียมความพร้อมในการรับ
เสด็จในครั้งนี้ด้วย 

 / จนกว่างาน… 
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   จนกว่างานจะแล้วเสร็จ  ซึ่งขยะทั้งสองข้างทางจะไม่มี  โดยจะมีการมอบหมาย
งานเป็นส่วนๆไปดำเนินการ  โดยเฉพาะการกลบหลุม  ซึ่งได้ประสานกับทาง
หลวงชนบทแล้ว  ซึ่งเราต้องไปเป็นผู้ช่วยในการดำเนินการเพราะคนของทาง
หลวงชนบทมีไม่เพียงพอแล้ว  เขาก็ต้องไปทำในหลายๆที่ด้วย  ทางอบต.ก็ต้อง
ไปช่วยดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนวันเสด็จฯ 

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ -  (สมาชิก อบต. หมู่ที่  12)  ก็ขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านมาช่วยกันจนกว่าจะ
แล้วเสร็จ  ไม่ว่าหมู่บ้านนั้นจะเป็นเส้นทางเสด็จผ่านหรือไม่   

นายก อบต. -  เอาเป็นว่าทุกหมู่บ้านมาร่วมกัน  แล้วแบ่งคนว่าชุดไหนไปตัดหญ้า , แต่งกิ่ง
ไม้ , ซ่อมถนน  โดยจะแบ่งกันเลยในวันนี้ 

นายบุญชิน  ศรียาภัย -  (สมาชิก อบต. หมู่ที่  11)  ก่อนตัดหญ้าขอให้รถเกลี่ยดินไปเกลี่ยถนนสอง
ข้างทางก่อน  ที่เหลือค่อยมาตัดหญ้าและแต่งกิ่งไม้  

ปลัด อบต.   -  ในส่วนของเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน  ควรให้สมาชิกทุกท่านแจ้ง 
ชาวบ้านที่เป็นทางผ่านควรจัดให้เรียบร้อย  ไม่ควรมีราวตากผ้าให้เห็น  และ
น่าจะมีการประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ  
ติดอยู่ทุกครัวเรือน  ซึ่งเป็นหน้าที่ของ อบต.ที่ต้องดูแล  นอกเหนือจากเรื่อง
ถนน 

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ  -  (สมาชิก อบต. หมู่ที่  12)  โซนล่างจากดอนว้า  ถึงสามแยกน้ำฉา  โซนบน
    จากสามแยกน้ำฉาถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี  แบ่ง
    งานกันหากทำกันจุดเดียวเกรงว่าจะไม่ทัน  โซนล่างมี  หมูท่ี่  1,2,3,4,6  และ
    หมู่ที่  12  ซ่ึงหากโซนทางล่างเสร็จก่อนก็จะขึ้นไปช่วยโซนบน  และเครือ่งจักร 

ก็แบ่งเป็น  2  ชุด 
รองปลัด อบต.   -  ตามหมายกำหนดการที่นายกนำเรียน  พื้นที่ตำบลครน  มีจุดรับ-ส่ง  เสด็จ 

จุดเดียว คือ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี  ฉะนั้นพวกเรา
ก็ต้องไป อยู่กันจุดเดียวที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี พ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.ครน  ตั้งแต่คลองพะงุ้น  ถึงโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านควนสามัคคี  ทั้งเสด็จฯไปและกลับ  ซึ่งรวมถึงถนนเอเชียสาย  
41 ด้วย  และจัดกองรักษาความปลอดภัย  ก็ต้องมีชุดดับเพลิง  รถบรรทุกน้ำ  
พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นอยู่ประจำรถด้วย  มีเต็นท์อย่างน้อย  3  หลัง โต๊ะหน้า
ขาว  30  ตัว  เก้าอ้ีและผูกผ้า     เป็นจุดหนึ่งที่อบต.ต้องดำเนินการ  อีกส่วน
หนึ่งที่โรงเรียนก็มีโต๊ะ  เต็นท์  เก้าอ้ี  สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทาน  ก็เป็น
ภารกิจของอบต.  และในการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์  โต๊ะหมู่บูชา  บริเวณ
หน้ากองอำนวยการถวายรักษาความปลอดภัย  อีก  1  จุด  ส่วนจุดอ่ืนๆก็
ประสาน กับทางโรงเรียนทั้ง  4  โรง  ก็มีพระรูปตั้งเป็นระยะ  และอบต.ต้อง
รับผิดชอบประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ตลอดเส้นทางทั้งไป -กลับ  
ประมาณ  20 กิโลเมตร  ไป-กลับ  ก็ประมาณ  40  กิโลเมตร  กำหนด
ระยะห่างช่วงก่อนถึงที่รับเสด็จ  500  เมตร  ต่อ  1  ชุด  ธงและเสาธงก็ต้อง
ใช้มาก  ก็จะประสานยืมจาก อบต.ที่เคยรับเสด็จ  ส่วนที่ขาดก็ต้องซื้อเพ่ิมเติม  
และก็ต้องจัดไว้อีก คือ  เต็นท์สำหรับจอดรถยนต์พระที่นั่ง   ส่วนเครื่องขยาย
เสียงจุดรับเสด็จ  อบต.ครน  ก็ต้องรับผิดชอบรวมทั้งโต๊ะ  เก้าอ้ี  สำหรับวาง 

/ของที่ชาวบ้าน... 
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ของที่ชาวบ้านจะ ถวาย  และยังมีน้ำดื่ม  อาหารว่างที่จะรองรับประชาชนที่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี  ซึ่งอาจนำมาตั้งไว้ที่บริเวณ
สำนักสงฆ์ควนสามัคคี  ส่วนเรื่องอ่ืนๆก็ตามที่หลายท่านแจ้งมาแล้ว  และเรื่อง
สัตว์เลี้ยงทุกชนิดให้ขังไว้ในช่วงวันเสด็จฯ  ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบด้วย   

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ  -  (สมาชิก อบต. หมู่ที่  12)  ขอให้นายกประสานเครื่องจักร  ในวันที่  15  
    กุมภาพันธ์  2563  เวลาประมาณ  10.00  น.  ทางโซนล่างพร้อมที่จะลงมือ
    ดำเนินการอุดถนน  เรื่องปักธงขอให้อุดถนนให้เสร็จก่อน 
นายสุวรรณ  บุญกวย -  (สมาชิก อบต. หมู่ที่  14)  วันประชุมหมู่บ้าน  หมู่ที่  14  เมื่อวันที่  4  

ทางหมู่บ้านได้หารือกันแล้ว  จะพัฒนาในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2563  จะ
ช้าไปหรือไม่  เป็นการตัดหญ้าสองข้างทางและเก็บขยะสองข้างทาง  ตัดแต่ง
ต้นไม้  และทุกเรื่องที่เตรียมการรับเสด็จจะได้ดูดีเรียบร้อย  โดยทำในวันที่  25  
นี้   หากทางหมู่ที่   9  หมู่ที่   10  จะมาช่วยแล้วทำไปถึงโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี  ส่วนตั้งแต่สามแยกน้ำฉาถึงแยกเขาล้าน  อยู่
ในเขตหมู่ท่ี  5  หมู่ที่  8  ก็ขอใน  หมู่ที่  5, 7, 8 , 11  ออกมาช่วยกันเฉพาะ
ทางหลัก  

นายก อบต. -  ช่วงแรกสมาชิก อบต. ก็ให้มาช่วยกันทำให้เสร็จเป็นช่วงๆไป  โดยให้มา
ช่วยกันจนกว่าจะเสร็จตลอดทั้งสาย  ไม่ว่าจะเป็นโซนบนหรือโซนล่าง  โซนไหน
เสร็จก่อนก็มารวมตัว  มาช่วยกันจนกว่าจะเสร็จ  ส่วนเรื่องช่วงไหนจะ
ดำเนินการอะไร  ก็จะให้ผู้รับผิดชอบแต่ละงานแจ้งกับสมาชิกทางไลน์  ผู้ที่ไม่
มีไลน์ก็จะโทรบอก  ก็ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันจนกว่าจะเรียบร้อยเพ่ือเป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีของ อบต.ครน และการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 

 

      4.5 เรือ่งรายงานการรบัสมคัรบุคคลเขา้รบัการสรรหาเปน็คณะกรรมการ
    เลอืกตัง้ประจำองค์การบรหิารสว่นตำบลครน 
ปลัด อบต. - เรื่องการรายงานการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ

เลือกตั้ง  ประจำตำบลครน  เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับทุกท่าน  อบต.ได้รับหนังสือ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำจังหวัดชุมพร  โดยอาศัยระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง  ซึ่งงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้งเราจะแยกออกจากงานสำนักงาน  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับ  
หนังสือส่ง  ประกาศ  คำสั่ง  รายงานการประชุม  ก็จัดไว้ที่ห้องปลัด อบต.  
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา  เราได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่  3 – 7  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบ  ข้อ  34  วรรค  1  คือ  ได้
ดำเนินการติดบอร์ดประกาศ   ไลน์ อบต.ครน  แจ้งประชาสัมพันธ์หนังสือเวียน  
เรื่องของการประกาศสรรหา  ซึ่งมีเอกสารมาก  ผู้ใดสนใจศึกษารายละเอียดก็
ไปดูได้ที่ห้องปลัด  เทศบาลและอบต.  ตำแหน่งที่แต่งตั้งจะต้องเป็นข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอ  หรือ  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มี 

 
/ภูมิลำเนา... 
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ภูมิลำเนาในเขตอำเภอที่ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตำแหน่งข้อนี้
ไม่เกิน  2  คน  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  มีอายุไม่ต่ำกว่า  30  ปีบริบูรณ์ใน
วันสมัคร  หรือวันที่ได้รับการทาบทาม  และต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง  
สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนี้  เราได้แต่งตั้ง  3  คนตามที่กกต.กำหนด  ซึ่ง
มีผู้มาสมัครครบถ้วน  ตอนนี้ยังแจ้งชื่อไม่ได้เพราะการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 

  - ในช่วงที่  2  ระหว่างวันที่  8 – 17 กุมภาพันธ์  2563  ระยะ  10  วัน  
เป็นช่วงของการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  เพื่อเสนอรายชื่อให้
ผอ.กกต.จังหวัดทราบ  ตามระเบียบข้อ  35  และช่วงระหว่างวันที่  18 – 20  
กุมภาพันธ์  2563  ระยะ  3  วันนี้  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร  
ได้พิจารณาคัดเลือกและจัดทำบัญชีรายชื่อ  ประวัติและเหตุผล  ที่เราได้ส่งไป
ให้  กกต.ทราบ  เพ่ือที่จะส่งให้เลขาธิการ  กกต.ในส่วนกลาง  ตามระเบียบข้อ  
36  ต่อไปในช่วงระหว่างวันที่   21  กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันที่   11  
มีนาคม  2563     สำนักงาน กกต.จะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก
ผอ.กกต.จั งหวัด  ส่ งให้  กกต. กลางพิจารณาอีกครั้งหนึ่ ง  ระยะเวลา
โดยประมาณ  20  วัน  หลังจากนั้น กกต.จังหวัดพิจารณา  จากการพิจารณา
ของ กกต.กลาง  แล้วแจ้งให้ท้องถิ่นทราบต่อไป  ฉะนั้นงานนี้ก็จะดำเนินการ
ตามปฏิทินงานที่ กกต.จังหวัดแจ้งทุกประการ  โดยเรื่องนี้เราได้ดำเนินการโดย
เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คน  และดำเนินการอย่างเป็นกลางที่สุด  ผู้สนใจอยากทราบ
ข้อกฎหมายหรืออ่ืนใด  ขอให้ติดต่อส่วนตัวหรือสอบถามได้  และจะมีจัดห้องไว้
เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่ห้องปลัด อบต. 

 
 4.6 เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
นายก อบต. - แจ้งเรื่องโครงการขุดลอกและสร้างฝาย  มีงบเร่งด่วนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง  

มีที่เสนอมาแล้ว  ตามที่หมู่บ้านเสนอมา  ตอนนี้เรื่องได้ส่งไปที่อำเภอแล้ว  และ
ส่งต่อไปจังหวัดภายในวันนี้  มีหมู่ที่  1, 4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,14  เป็นโครงการขุด
ลอก  รวมงบประมาณ  6 ,707,000.-  บาท  สำหรับฝายชะลอน้ำที่ขอมา  
งบประมาณ  9,200,000.-  บาท  รวมงบประมาณแล้ว  15 ,907,000.-  
บาท  ฝายชะลอน้ำทั้งหมด  26  ตัวที่ขอมา  จะได้กี่ตัวก็ยังไม่ทราบ  แล้วแต่
ทางจังหวัดจะพิจารณา  และหากหมู่ใดได้โครงการมาแล้ว  ตอนผู้รับจ้าง เข้า
ดำเนินการก็ขอให้ ส.อบต.เข้าไปกำกับดูแลด้วย  และหากมีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้
เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย 

นายวัชรินทร์  ยังเจริญ -  (สมาชิก อบต. หมู่ที่  12)  เรื่องฝายบริเวณห้วยจระเข้ เขต ม.3 ช่วงน้ำมาก
น้ำจะท่วมในพื้นที่ ม.12 อยากให้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม 

เลขานุการสภาฯ -หมู่ที่ 3 บริเวณห้วยจระเข้  มีฝาย  2  ตัว  ที่ติดกับถนนเอเชีย  41 กับด้าน
ถนนสายดอนหว้า-วัดจันทร์  ตัวที่ติดกับถนนเอเชีย  41  เคยมีการขอทุบให้
ต่ำลง  แต่ยังไม่ได้นำเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน 

 - อีกเรื่อง  เกี่ยวกับเรื่องถนนในพ้ืนที่หมู่ที่  3  ที่ชำรุด  บริเวณที่โรงงานทุเรียน
เขา้ไปขุดบ่อดินไว้  ขณะนี้ยังชำรุดอยู่  เห็นว่าจะเข้ามาดำเนินการแก้ไขให้  

 
/จนถึงขณะนี้... 
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 จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการให้  ขอให้ผู้บริหารและทางผอ.กองช่าง  
ช่วยติดตามขอให้ทางโรงงานทุเรียนเร่งมาดำเนินการให้ด้วย 

ผอ.กองช่าง - การแก้ไขปัญหา  ทางวิศวกรได้ออกแบบมาให้แล้ว  และทางโรงงานได้ดูแบบ
แล้ว  ตอนนี้นำไปประมาณราคาอยู่   ว่าทางโรงงานจะเลือกแนวทางใด  
ระหว่างซื้อที่ฝั่งตรงกันข้ามเพ่ือขยายถนน  กับซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดซึ่ง
เป็นส่วนที่วิศวกรออกแบบให้เสร็จแล้ว  อยู่ที่โรงงานจะเลือกใช้วิธีใด  ซึ่ งตาม
แบบที่ออกมาใช้งบประมาณ  2  ล้านบาท  ทางโรงงานยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะ
ใช้แบบใด 

เลขานุการสภา - ขอให้ทางอบต.กำหนดระยะเวลาในการบังคับให้ดำเนินการได้หรือไม่  ซึ่งทาง
โรงงานทุเรียนประวิงเวลาไปเรื่อย  หากเกิดเหตุขึ้นชาวบ้านจะได้รับความ
เดือดร้อน 

นายก อบต. - ให้ทางผอ.กองช่าง  นัดทางโรงงานทุเรียนมาพบนายก  เพ่ือให้ทางโรงงานรีบ
เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและจะได้กำหนดเวลาในการเข้ามาดำเนินการโดย
ให้มาพบในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  ช่วงเช้า 

นายบุญช่วย  ล่องวัด -  (สมาชิก อบต. หมู่ที่  3)  เรื่องถนนสายดอนหว้า-วัดจันทร์  เป็นหลุมเป็นบ่อ
มาก  การสัญจรของชาวบ้านลำบากมาก  ฝากให้ทางฝ่ายบริหารเข้าไป
ซ่อมแซมให้ด้วย  เป็นหลุมเป็นบ่อมาหลายเดือนแล้ว 

    
ปิดประชุม   เวลา 14.00  น. 

 

 
 
 
(ลงชื่อ)                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

        (นายถานันทร์  ไกรทอง)    
               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
     (ลงชื่อ)                                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นายวรรณะ  คล้ายกองนา)    
                         เลขานุการสภาฯ    


